

Các cấp hội phụ nữ tích cực thực hiện các phong trào thi đua

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh



Đồng chí Nguyễn Thị Phương, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong hàng nghìn năm lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn giữ vai trò trọng yếu trong sự trường tồn của dân tộc. Với truyền thống yêu nước nồng nàn, được thể hiện sâu sắc bằng khí phách và chiến công oanh liệt của Hai Bà Trưng và luôn được đẩy lên mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, phụ nữ đã có những đóng góp to lớn, góp phần làm rạng rỡ những trang sử vẻ vang của đất nước ta, dân tộc ta. Với mục tiêu giải phóng dân tộc và giải phóng chính mình, phụ nữ Việt Nam đã tích cực tham gia cách mạng. Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã có chủ trương thành lập tổ chức Hội Phụ nữ. Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phần để ra đời. Ngày 16/6/1941, ra đời Đoàn Phụ nữ cứu quốc. Tiếp đến là Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20/10/1946) với Đoàn Phụ nữ cứu quốc làm nòng cốt. Tháng 4/1950, hợp nhất Đoàn Phụ nữ cứu quốc vào Hội LHPN Việt Nam. Ngày 8/3/1961, thành lập Hội Phụ nữ giải phóng ở miền Nam và tháng 6/1976 thì hợp nhất vào Hội LHPN Việt Nam. Dù tên gọi có thay đổi theo từng thời kỳ, Hội LHPN Việt Nam trước sau vẫn là một tổ chức tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ đấu tranh giải phóng giai cấp và giải phóng dân tộc.

Lịch sử của phong trào phụ nữ và tổ chức Hội Phụ nữ Thái Bình luôn gắn liền với lịch sử của phụ nữ Việt

Nam và Hội LHPN Việt Nam. Năm 1928, tổ chức hội phụ nữ đầu tiên ở Thái Bình được thành lập mang tên Phụ nữ Tương tế và qua các giai đoạn cách mạng đã được đổi tên cho phù hợp. Từ tháng 6/1951 đến nay, tổ chức Hội Phụ nữ Thái Bình có tên gọi là Hội LHPN tỉnh Thái Bình. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, từ khi được thành lập đến nay, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức 15 kỷ đại hội. Phong trào phụ nữ và tổ chức hội phụ nữ các cấp không ngừng lớn mạnh và phát triển. Từ 1 chi hội đầu tiên, đến nay toàn tỉnh có 286 hội LHPN xã, phường, thị trấn, 2.163 chi hội phụ nữ với hơn 346.000 hội viên, chiếm 82% số phụ nữ từ 18 tuổi trở lên. 88 năm qua, tổ chức hội phụ nữ luôn bám sát sự lãnh đạo của Đảng và chức năng, nhiệm vụ của hội; đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập hợp, thu hút phụ nữ vào tổ chức hội và tham gia hoạt động hội; động viên, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương Hội và tỉnh phát động; chú trọng đến chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; đồng thời đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã tích cực, sáng tạo thực hiện các phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc"; cuộc vận động

"Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với phong trào "Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; thực hiện cuộc vận động "Rèn luyện phẩm chất đạo đức tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang" gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua "Dân vận khéo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo". Tập trung thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ trọng tâm công tác hội gắn với thực hiện các nghị quyết của Đảng; các đề án của Chính phủ, của tỉnh; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020... và các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Năm 2018, các cấp hội tiếp tục phát động cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ thực hiện phong trào thi đua "Phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" bằng việc thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa lớn giá trị gia tăng cao trên cơ sở thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất

nông nghiệp công nghệ cao. Hàng năm tín chấp mua hàng chục nghìn tấn phân bón trả chậm để giúp hội viên, phụ nữ phát triển sản xuất. Tín chấp với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng quản lý 1.761 tỷ đồng cho 55.533 thành viên vay vốn. Đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề, tìm, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Chủ động định hướng, vận động, hỗ trợ hội phụ nữ tham gia phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã. 2 năm (2017 - 2018), các cấp hội trong tỉnh đã hỗ trợ thành lập 2 hợp tác xã và 11 tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Tuyên truyền, vận động gần 96% gia đình cán bộ, hội viên, phụ nữ đầu nôi, sử dụng nước máy; hỗ trợ 12.713 hộ gia đình vay vốn xây dựng công trình nước sạch, vệ sinh hộ gia đình; vận động xã hội hóa tạo nguồn lực hỗ trợ cho hàng trăm gia đình hội viên phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đầu nôi, sử dụng nước máy.

Hội phụ nữ cơ sở đã chủ động đăng ký với cấp ủy, chính quyền những công trình, phần việc cụ thể tham gia xây dựng nông thôn mới như: mô hình đường hoa, bồn hoa phụ nữ; phân loại rác thải tại hộ gia đình; mô hình hạn chế sử dụng túi nilon; đoạn đường phụ nữ tự quản; đồng sông phụ nữ tự quản; mô hình sạch đồng ruộng; chợ sạch nông thôn, đã có 9.460 chi tham gia 1.655 tổ thu gom rác thải. Các mô hình về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế như: mô hình cấy lúa giống; cảnh đồng màu; trồng cây vụ đông; trồng rau sạch; hỗ trợ cây, con giống cho phụ nữ nghèo; xóa hộ nghèo có địa chỉ; cặp lá yêu thương; hũ gạo tình thương...

Bên cạnh đó, các cấp hội đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền nâng cao kiến thức pháp luật, kiến thức về xây dựng gia đình hạnh phúc... cho hội viên, phụ nữ. Duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ; thành lập mới các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao, bóng đá, bóng chuyền nữ, câu lạc bộ phụ nữ và nghệ thuật chèo truyền thống... Đồng thời, đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tương thân tương ái, nhân đạo, từ thiện. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động, quyên góp ủng hộ xây dựng được 19 mái ấm tình thương tặng phụ nữ nghèo trị giá gần 805 triệu đồng, tặng hàng trăm nghìn con giống và gần 6.000 suất quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo. Phối hợp với các ngành tổ chức giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Vệ sinh an toàn thực phẩm. Tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn tại cơ sở, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương.

Trong thời gian tới, Hội LHPN tỉnh chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thiết thực, tập hợp, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng nông thôn mới trên quê hương Thái Bình.

thu trên 60 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 100 lao động và khoảng 1.000 lao động về tỉnh, thời vụ.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hoàng Thị Hồng, Chủ tịch Hội Doanh nhân nữ Thái Bình cho biết: Phát huy truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thái Bình, những năm qua, cộng đồng doanh nhân nữ trong tỉnh không ngừng học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức để vươn lên trong phát triển kinh tế, xây dựng doanh nghiệp và khẳng định vị thế của người phụ nữ. Trong số đó, 70 chị em của Hội Doanh nhân nữ Thái Bình thực sự là tấm gương tiêu biểu phụ nữ năng động, sáng tạo, nghị lực và có chí làm giàu. Bên cạnh đó, mỗi chị em còn là một người mẹ, người vợ, một mặt mục xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc. Trần quý hơn, họ không phải là những người chỉ biết vun vén cho hạnh phúc riêng tư mà luôn rộng lòng chia sẻ sướng khổ, vui buồn với người lao động trong công ty và cả với những gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người gặp rủi ro, hoạn nạn thông qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân đạo, từ thiện vì cộng đồng mỗi năm trị giá hàng trăm triệu đồng.

Bà Vũ Minh Hiền, Phó Chủ tịch thường trực Hội Doanh nhân nữ Thái Bình khoe với chúng tôi: Hiện nay, chị em trong Hội đang tập trung tuyên truyền, vận động doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, ủng hộ kinh phí, vật chất cho chương trình "Trái tim cho em" lần thứ 2 do Hội phối hợp với Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi và Báo Thái Bình tổ chức vào cuối tháng 11 tới. Ngoài ý nghĩa chia sẻ của doanh nhân với cộng đồng, chúng tôi mong muốn qua chương trình này nhân lên, thắp sáng những tấm lòng thơm thảo của chị em phụ nữ Thái Bình.

Chung tay vì người nghèo

Với hơn 10 tỷ đồng vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã), gần 1 năm qua đã có hàng chục hộ nghèo trong tỉnh được xây mới nhà ở; hàng trăm hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ khám bệnh và phát triển sản xuất. Qua đó, đời sống của các hộ nghèo, hộ cận nghèo từng bước được nâng lên.

Hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau", thời gian qua, các cấp, ngành, tổ chức, đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều chính sách, chương trình, dự án và huy động nguồn lực của toàn xã hội trợ giúp người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, bảo đảm công tác an sinh xã hội, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Theo báo cáo từ Ban vận động quỹ "Vì người nghèo" tỉnh, tính đến hết tháng 9 năm 2018, quỹ "Vì người nghèo" 3 cấp có số dư gần 15 tỷ đồng, trong đó vận động từ tháng 10/2017 đến tháng 9/2018 được trên 10 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ huy động, ban vận động các cấp đã xây mới 53 nhà, sửa chữa 175 nhà đại đoàn kết với tổng trị giá trên 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 244 bệnh nhân nghèo, trị giá 146 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất, đầu tư nước sạch cho trên 800 hộ nghèo,

nghèo, hộ cận nghèo như: hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, tiếp cận hướng thụ các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe, giáo dục... giúp người nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững. Trong gần 1 năm qua, đã có trên 71.000 thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với kinh phí hỗ trợ trên 24 tỷ đồng; hỗ trợ miễn phí cho 8.334 lượt học sinh nghèo với kinh phí trên 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ chính sách cho vay tín dụng ưu đãi cho 720 hộ nghèo với tổng kinh phí 25,9 tỷ đồng và 2.462 hộ cận nghèo được hỗ trợ vay vốn ưu đãi với tổng kinh phí trên 43 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội. Trong chính sách đào tạo nghề và hỗ trợ giải quyết việc làm, đến nay toàn tỉnh đã tạo việc làm tại địa phương cho khoảng 12.800 người, làm việc tại tỉnh ngoài khoảng 2.800 người và làm việc có thời hạn ở nước ngoài khoảng 1.600 người. Ngoài ra,



Nhiều hộ nghèo được hỗ trợ sinh kế để vươn lên thoát nghèo.

trị giá 1,1 tỷ đồng... Nhiều địa phương có những hoạt động hỗ trợ hộ nghèo thiết thực, hiệu quả như huyện Thái Thụy, Vũ Thư hỗ trợ bò giống, thóc giống cho hàng trăm hộ nghèo; huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Thái Thụy hỗ trợ cho trên 500 hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu nôi nước sạch, mua tế bào nước; huyện Đông Hưng, Tiền Hải hỗ trợ bệnh nhân nghèo điều trị nội trú, chạy thận nhân tạo miễn phí. Ngoài ra, vào những ngày lễ, tết các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng hàng chục nghìn suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trị giá hàng chục tỷ đồng.

Gia đình ông Đoàn Văn Bình, thôn Mỹ Nguyễn, xã Quang Trung (Kiến Xương) là 1 trong 30 hộ nghèo của xã Quang Trung được hỗ trợ bò giống từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020. Ông Bình tuổi đã cao lại sức khỏe yếu, thu nhập chính dựa vào mấy sào ruộng nên cuộc sống của gia đình gặp nhiều khó khăn. Cuối năm 2017, ông cũng nhiều hộ nghèo trong xã được hỗ trợ bò giống trị giá trên 10 triệu đồng để phát triển kinh tế. Sau gần 1 năm chăm sóc, đến nay bò giống của gia đình đã sắp sinh lứa đầu tiên nên ông rất phấn khởi. Ông Bình chia sẻ: Nhờ sự hỗ trợ bò giống từ chương trình giảm nghèo, nếu thuận lợi, ít tháng nữa sẽ cho gia đình thì thu nhập thêm từ 8 - 10 triệu đồng. Đây sẽ là số tiền lớn để gia đình tôi trang trải mọi sinh hoạt trong cuộc sống.

Cùng với công tác vận động xây dựng quỹ, công tác vận động bảo đảm an sinh xã hội được triển khai đồng bộ các chế độ, chính sách đến từng hộ

các chính sách hỗ trợ về nước sạch, vệ sinh môi trường, bảo trợ xã hội, hỗ trợ tiền điện, trợ giúp pháp lý cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được triển khai thực hiện đồng bộ giúp người nghèo ổn định cuộc sống.

Đánh giá về công tác vận động quỹ và các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cho biết: Trong những năm qua, công tác vận động ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" và chương trình an sinh xã hội luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền với MTTQ các cấp và các tổ chức, đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh trong việc chăm lo cho người nghèo. Công tác chăm lo cho người nghèo ngày càng đa dạng, phong phú và thiết thực, nguồn lực chăm lo cho người nghèo được sử dụng hiệu quả, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phát triển kinh tế gia đình, gia trại, trang trại, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và đời sống nhân dân.

Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 4,01%, giảm 0,6% so với năm 2016. Để chăm lo cho người nghèo ngày một tốt hơn, đầu tháng 10/2018, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ra lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ quỹ "Vì người nghèo" với mong muốn các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm, giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để họ có cuộc sống ổn định, vươn lên thoát nghèo.

NGUYỄN CƯỜNG

Mỗi người có một con đường phát triển kinh tế và xây dựng hạnh phúc gia đình khác nhau, nhưng ở họ có một điểm chung là nỗ lực vượt khó, năng động, sáng tạo trên thương trường và có cái tâm thiện nguyện vì cộng đồng. Chúng tôi muốn nói đến những nữ doanh nhân thuộc Hội Doanh nhân nữ Thái Bình - những bông hồng vàng của cộng đồng doanh nghiệp tỉnh.

Dù đã ở tuổi gần thất thập nhưng bà Vũ Minh Hiền, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thái Bình vẫn luôn tâm huyết, trách nhiệm với công tác điều hành, tìm kiếm thị trường để giúp Công ty phát triển. Không chỉ tham gia nghiên cứu bào chế ra các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, bà cũng là người luôn đầu tư vào công nghệ để duy trì việc làm, nâng cao thu nhập cho hơn 300 cán bộ, công nhân của đơn vị. Với gần 40 năm kinh nghiệm công tác, bà Hiền cùng với Ban lãnh đạo Công ty đã chèo lái "con thuyền" doanh nghiệp vượt qua những khó khăn khi chuyển từ công ty nhà nước sang hình thức công ty cổ phần, nhất là bước vào thời kỳ hội nhập. Đến nay, các sản phẩm của Công ty sản xuất, kinh doanh đã có mặt ở thị trường khắp cả nước và xuất khẩu ra nước ngoài, được đối tác đánh giá cao, mỗi năm mang doanh thu về cho Công ty trên 300 tỷ đồng. Bà Hiền chia sẻ: Muốn xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững, người doanh nhân ngoài có khả năng sáng tạo, quyết đoán thì cái tâm tốt là vô cùng quan trọng. Sản phẩm làm ra phải vì quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp phải biết chia sẻ khó khăn, lợi ích với người dân thị uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp mới tồn tại và bám sâu vào cộng đồng được. Với tư duy ấy, hàng năm, Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thái Bình luôn dành một phần lợi nhuận để tham gia các chương trình nhân đạo, từ thiện ở trong và ngoài tỉnh.

Những bông hồng vàng



Bà Vũ Minh Hiền, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược vật tư y tế Thái Bình kiểm tra chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng.

Trong giới doanh nhân nữ ở Thái Bình, nhắc tới chị Vũ Thị Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Hồng Phúc ai cũng biết và tôn trọng bởi sự nhanh nhay, quyết đoán trong sản xuất, kinh doanh của chị. Nổi bật nhất ở chị Thanh chính là sự đi đầu, đón đầu ứng dụng khoa học công nghệ để tạo ra những sản phẩm khác biệt chính phục thị trường mang thương hiệu Mikado. Ngay cả khi doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính, chị vẫn quyết tâm đầu tư hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại, mở mạnh xây dựng trung tâm siêu thị nội thất lớn, đào tạo cán bộ, công nhân viên tác phong và nguyên tắc làm việc chuyên nghiệp, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng được yêu cầu mới. Chị cải tổ lại hệ thống tổ chức, xây dựng hệ thống phòng ban chuyên nghiệp, phân công công việc hợp lý, khoa học, giao trách nhiệm cụ thể cho từng người,

từng bộ phận, có nội quy, quy chế rõ ràng. Nhờ đó, từ một công ty có quy mô nhỏ, sau 14 năm dưới sự dẫn dắt của chị Thanh, hiện nay Công ty đã có 2 chi nhánh, 800 đại lý và 60 tổng đại lý lớn trên toàn quốc, doanh thu gần 100 tỷ đồng/năm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hàng trăm lao động.

Cùng chung ý niệm phụ nữ là người "xây tổ ấm", chị Nguyễn Thị Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Hoa Việt lại biến nó thành con đường kinh doanh làm giàu. Chỉ từ chiếc bát Lửa gas nhỏ, đơn điệu có giá khoảng 2.000 đồng/chiếc nhưng với khả năng sáng tạo không ngừng, chị đã chuyển nó thành một món hàng hiện đại, đẳng cấp hơn nhờ thay đổi, cải tiến kiểu dáng, chất liệu, màu sắc đa dạng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, đã nâng giá trị gấp 100 - 1.000 lần. Hiện nay, Công ty của chị đạt doanh

HÀ THANH